

**การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น**  
**ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**  
**(แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น)**

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) ที่ได้จัดทำขึ้น เป็นการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมประเด็นและนำเสนอสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป

**๑. ผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย**

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ดังนี้

- ๑.๑ ผู้ประกอบการในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด
- ๑.๒ ผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด

**๒. ผลกระทบที่อาจได้รับจากร่างกฎหมาย**

โดยการวิเคราะห์ผลกระทบแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ

**ส่วนที่ ๑ ผลกระทบเชิงบวก**

การแก้ไขดังกล่าว จะส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้เกิดความทันสมัย เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการโฆษณา การเรียกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจะส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจ และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก

**ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงลบ**

บริษัทตามกฎหมายนี้มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ให้เกิดการคุ้มครอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ**

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้เกิดความทันสมัย ช่วยเหลือให้การดำเนินกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด เป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น ลดต้นทุนในการดำเนินการ เพิ่มสร้างความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรธุรกิจ在不同ประเทศและ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประเมินของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) และสร้างบรรยากาศที่ดี คือ การลงทุนในประเทศไทย